

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Căn cứ Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 16-KH/BTGTU, ngày 02/02/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện.

2- Yêu cầu: Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hệ thống; hình thức phong phú, sinh động; gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc, kỷ niệm thành lập ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, sức thuyết phục cao.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phân tích làm sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

2- Tuyên truyền quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần

thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị.

3- Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương.

4- Phê phán nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1- Tuyên truyền tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị

Hằng tháng, tại các kỳ sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Trong quá trình tuyên truyền cùng với các nội dung chuyên đề do cấp trên hướng dẫn, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng nội dung học tập, tuyên truyền phù hợp, thiết thực, gắn với nhiệm vụ cụ thể.

2- Tuyên truyền trên phương tiện thông tin truyền thông

- Các cấp ủy Đảng; các cơ quan, đơn vị trong huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tuyên truyền cấp trên (*các cơ quan báo chí thường trú tại Bắc Giang: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Tiền phong, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam..., Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.v.v.*) giới thiệu những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và gương điển hình tiên tiến tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tuyên truyền, phổ biến tạo lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.

- Đài truyền thanh huyện và hệ thống đài truyền thanh cơ sở nâng cao chất lượng chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng "*học Bác mỗi ngày*". Vào dịp sơ kết, tổng kết và dịp kỷ niệm lớn của đất nước, của Đảng, địa phương tăng cường các nội dung tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và những điển hình tiêu biểu học tập, làm theo Bác trên báo, đài Phát thanh và Truyền hình cấp trên.

3- Tuyên truyền, cổ động trực quan

- UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo rà soát, bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền trực quan, bảo đảm tính hiệu quả và tính thời sự của khẩu hiệu tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ thành khẩu hiệu hành động theo phương châm

“sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá”.

- Huyện đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Liên hiệp thanh niên huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo, các trường THPT tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh.

4- Tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng

- Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đăng tải những tấm gương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Bản tin của huyện qua chuyên mục "**làm theo Bác**", tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đăng tin, viết bài về các điển hình học tập, làm theo Bác trong trang thông tin điện tử huyện, trên đài, báo cấp trên.

- Định kỳ hằng quý, Ban tuyên giáo Huyện ủy và các đảng ủy cơ sở tuyên truyền những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; mời những điển hình tiêu biểu báo cáo tại hội nghị báo cáo viên các cấp.

- Lòng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo Bác trong các buổi tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nói chuyện thời sự hằng tháng tại các hội nghị hoặc trong các buổi sinh hoạt, hội họp của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội.

5- Tham gia cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác và Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu chỉ đạo tổ chức phát động, tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân đảng viên, cán bộ, chiến sỹ LLVT và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi viết về tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác khi Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức để phát hiện, nhân rộng điển hình, đồng thời cổ vũ, tạo động lực thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác.

- Tổ chức tham gia nghiêm túc Hội thi kể chuyện về “Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo.

- Ban tuyên giáo Huyện ủy tham mưu tổ chức tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Chương trình hành động số 75- CT/Tr/TU ngày 20/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" do Tỉnh tổ chức.

6- Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các chi, đảng ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị quan tâm phát hiện, tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm bằng hình thức phù hợp, tiết kiệm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2, sinh nhật Bác 19-5 hoặc các ngày truyền thống của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

IV- THỜI GIAN, NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1- Thời gian: Giai đoạn 2017- 2020

2- Những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm: Theo biểu đính kèm

V- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

Chi bộ, đảng ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị rà soát các khẩu hiệu đang sử dụng, thay mới các khẩu hiệu không còn phù hợp nội dung, tính thời sự; lựa chọn bổ sung thêm một số khẩu hiệu sau:

1- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

2- Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

3- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh !

4- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc !

5- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân !

6- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm !

7- Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm !

8- Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu !

9- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng!

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở; MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo nội dung trọng tâm từng năm bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.

2- UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nêu rõ nội dung và thời gian thực hiện trong từng tuần, tháng, quý, năm.

3- Kinh phí tuyên truyền: Sử dụng trong kinh phí hoạt động thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc xã hội hóa.

Kế hoạch tuyên truyền của các chi, đảng ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị gửi về Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 28/02/2017).

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực Huyện ủy;
- Các đ/c HUV, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy
- MTTQ và các đoàn thể CT- XH huyện;
- Văn phòng: + LĐ;
- + Lưu: VT./.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Vũ Chí Kỳ

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HÀNG NĂM
(Kèm theo Kế hoạch số 42 - KH/HU, ngày 15 tháng 02 năm 2017
của Ban Thường vụ Huyện ủy)



STT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Cơ quan phụ trách
I- Năm 2017			
1	Xây dựng kế hoạch tuyên truyền	xong trong quý I/2017	- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở; - MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Phòng Văn hóa và thông tin huyện
2	Xây dựng kế hoạch và triển khai Hội thi kể chuyện về “ <i>Giương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ” (Theo kế hoạch của tỉnh)	- Quý I/2017: Xây dựng kế hoạch, thể lệ, quy chế,... - Quý II/2017: Triển khai xong ở cấp cơ sở - Quý III/2017: Triển khai xong ở cấp huyện	- Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện - Các cơ quan thông tin đại chúng, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền về việc triển khai Cuộc thi ở các cấp
3	Tuyên truyền về kết quả sau 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong huyện.	Quý II/2017	- Đài Truyền thanh huyện và đài truyền thanh cơ sở; - Các cơ quan Khối tuyên truyền huyện; - Đảng ủy các xã - thị trấn
4	Tổng hợp các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác của các đơn vị trong toàn huyện.	Quý II/2017	- Các đảng ủy, cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện lựa chọn, tập hợp gửi về Huyện ủy xét, gửi tham gia triển lãm tỉnh
5	Lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm “ <i>Những tấm gương bình dị mà cao quý</i> ” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh	Dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5	- Theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
II- Năm 2018			
1	Tham gia dự chung kết Hội thi kể chuyện về “ <i>Giương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ” cấp tỉnh	- Quý I/2018	- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tham dự theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2	Tham gia đợt 1 về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"	- Quý I, II/2018	Phòng Văn hóa & TT chủ trì phối hợp với Đài TT huyện tổ chức tham gia theo chỉ đạo của Tỉnh
3	Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tuyên truyền về kết quả thực hiện trọng tâm là các điển hình tiêu biểu	Quý II/2018	- Cấp ủy các cấp - Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện - Đài Truyền thanh huyện, đài truyền thanh cơ sở
4	Tổng hợp các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác của các đơn vị trong toàn huyện (qua 2 năm).	Quý II/2018	- Các đảng ủy, cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện lựa chọn, tập hợp gửi về Huyện ủy xét, gửi tham gia triển lãm tỉnh
5	Lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh	Địp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5	- Theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
III- Năm 2019			
1	Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị	Quý II/2019	- Cấp ủy các cấp - Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện
2	Tuyên truyền về kết quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.	Quý II/2019	- Cấp ủy các cấp - Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện - Đài Truyền thanh huyện, đài truyền thanh cơ sở
3	Tổng hợp các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác của các đơn vị trong toàn huyện (qua 3 năm).	Quý II/2019	- Các đảng ủy, cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện lựa chọn, tập hợp gửi về Huyện ủy xét, gửi tham gia triển lãm tỉnh
4	Tham gia Cuộc thi viết về tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác	Quý III, IV	- Theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
4	Lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm "Những tấm gương	Địp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5	- Theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

	<i>bình dị mà cao quý</i> ” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh		
IV- Năm 2020			
1	Tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020	Quý I/2020	- Cấp ủy các cấp - Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện
2	Tổng kết 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị	Quý II/2020	- Cấp ủy các cấp - Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện
3	Tham gia Xét chọn các tác phẩm đợt 2 về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề " <i>Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> "	Quý I, II/2020	- Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy
	Tổng hợp các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác của các đơn vị trong toàn huyện (<i>qua 4 năm</i>).	Quý II/2020	- Các đảng ủy, cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện lựa chọn, tập hợp gửi về Huyện ủy xét, gửi tham gia triển lãm tỉnh
4	Lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm " <i>Những tấm gương bình dị mà cao quý</i> " tại Bảo tàng Hồ Chí Minh	Địp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5	- Theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy